

Số: *72*/CDN

Phú Yên, ngày 14 tháng 9 năm 2015

V/v vận động đóng góp chia sẻ
khó khăn với đồng bào vùng lũ

Kính gửi: BCH Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.

Những ngày qua, đồng bào cả nước chứng kiến trận mưa lũ lịch sử lớn nhất trong vòng 40 năm qua đã tàn phá nghiêm trọng tỉnh Quảng Ninh và nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.. Thiệt hại do thiên tai gây ra vô cùng to lớn và đau xót: Thống kê chưa đầy đủ tính đến ngày 3/8/2015, các tỉnh bị mưa lũ đã có 25 người thiệt mạng, 37 người bị thương, nhiều người bị mất tích do bị vùi lấp khi lũ quét kinh hoàng làm sập nhà cửa (trong đó có gia đình bị lũ quét cướp đi tới 8 mạng người), hơn 9.000 ngôi nhà, trường học, bệnh xá bị ngập, hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, các công trình công cộng bị hư hỏng, các công trình giao thông bị tê liệt, nhiều vùng vẫn đang bị cô lập trong biển lũ... ..Tổng thiệt hại vật chất lên tới trên 3.000 tỷ đồng. Không chỉ thiệt hại về nhà ở, kinh tế, nhiều cơ sở trường học và hàng ngàn trẻ em vùng mưa lũ đang đứng trước nguy cơ, không đủ quần áo sách vở, đồ dùng học tập để phục vụ cho năm học mới. Đáng nói là những thiệt hại trên chưa có dấu hiệu dừng lại vì mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp và ngày càng nghiêm trọng.

Từ trước đến nay, mỗi khi đồng bào ở các địa phương gặp hoạn nạn, đội ngũ CBNG, NLĐ ngành Giáo dục Phú Yên luôn là những người xung phong đi đầu với sự giúp đỡ thiết thực, kịp thời nhất. Nghĩa cử ấy đã để lại tình cảm tốt đẹp và sâu nặng trong lòng đồng bào cả nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi theo tinh thần công văn số 195/LĐLĐ ngày 07/8/2015 của BTV Liên đoàn Lao động Tỉnh Phú Yên về việc vận động đóng góp chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ, Ban thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tha thiết kêu gọi toàn thể CBNG, NLĐ ngành Giáo dục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, tùy lòng hảo tâm để góp phần chia sẻ những mất mát và khó khăn với đồng bào tại các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Mọi sự ủng hộ nộp về Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đến 15/10/2015.

Ban Thường vụ Công đoàn ngành đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong việc thực hiện công tác xã hội. Toàn bộ kinh phí ủng hộ của các CĐCS, Công đoàn ngành sẽ khăn trương nộp về LĐLĐ tỉnh để tổ chức thăm viếng, cứu trợ đồng bào các địa phương bị bão lũ tàn phá trong thời gian sớm nhất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
BCH
CÔNG ĐOÀN
NGÀNH
GIÁO DỤC
Nguyễn Ngọc Huyền